



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้งานได้ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด จำนวน ๒๙ รายการ ๑๙๔ หน่วยนับ (ขายรวมไม่แยกขาย) โดยมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาจะติดต่อขอดูพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าว ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๔๒๐ ๔๘๘๐ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการขายทอดตลาดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. และเริ่มทำการประมูลเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด

๒. ในการสู่ราคาจะดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด และต่อหน้าผู้สุ่ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้สุ่ราคาต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้สุ่ราคา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและเซ็นรับรองสำเนา พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ มอบให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาดด้วย

๓. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นว่าตกลงรับราคาก็ได้ คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่ไม่สมควรขายทอดตลาด ออกจากการขายทอดตลาดได้ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ ผู้สุ่ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. หากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงราคาขายให้กับผู้สุ่การรายใดแล้ว ผู้ประมูลได้รายนั้นจะต้องชำระเงินทันทีหรือมัดจำ ๕๐% ของราคาที่ประมูลได้ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด จะออกใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินอีก ๕๐% ให้ครบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งตอบสนองรับราคาจากจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด หากไม่ชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันเวลาดังกล่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด จะริบเงินมัดจำนั้นเสียทั้งหมด และจะนำพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าว ขายโดยวิธีอื่นต่อไป และถ้าการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้ประมูลได้รายเดิมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดอยู่นั้น

๕. เมื่อผู้สุ่ราคาสูงสุดชำระเงินครบเรียบร้อยตามราคาที่ประมูลได้แล้ว จะต้องรีบดำเนินการนำพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดดังกล่าวที่ได้จากการประมูล ออกจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด โดยไม่ชักช้า (ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว)

๖. จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ถือว่า ผู้เข้าสู่ราคาทุกราย ได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดในการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด ครี้งนี้ดีแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายรังสฤษฎ์ วรสีหะ)

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สาขาอำเภอด่านขุนทด

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้แถว ๓ ที่นั่งมีที่เท้าแขน	๕ ชุด	
๒	เครื่องพิมพ์ DOS MATRIX	๑ เครื่อง	
๓	ประตูเหล็กแบบม้วน	๒ บาน	
๔	ถังเก็บน้ำ	๖ ใบ	
๕	ประตูไม้	๑๙ บาน	
	รวม	๓๓ หน่วยนับ	

สาขาอำเภอด่านขุนทด

ครุภัณฑ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็ก ๔ ลีนชัก	๑๐ ตู้	
๒	ตู้เหล็ก ๕ ลีนชัก	๕ ตู้	
๓	ตู้เหล็ก ๖ ลีนชัก	๑๐ ตู้	
๔	โต๊ะเหล็ก	๖ ตัว	
๕	โต๊ะวางพิมพ์ดีด	๑ ตัว	
๖	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๖ ตัว	
๗	โต๊ะวางเครื่องปริ้นเตอร์	๖ ตัว	
๘	โต๊ะไม้	๑ ตัว	
๙	เก้าอี้ไฟเบอร์ ๔ ที่นั่ง	๑๔ ต	
๑๐	เก้าอี้บุวมชนิดพับได้	๕๐ ตัว	
๑๑	เก้าอี้คอมพิวเตอร์	๖ ตัว	
๑๒	เครื่องพิมพ์ DOS MATRIX	๒ เครื่อง	
๑๓	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SUN	๑ เครื่อง	
๑๔	เครื่องพิมพ์ Passbook	๓ เครื่อง	
๑๕	เครื่องพิมพ์ Laser	๕ เครื่อง	
๑๖	ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร ๑๕๘๘	๑ ป้าย	
๑๗	จอร์รับภาพขนาด ๑๒๐ นิ้ว	๑ เครื่อง	
๑๘	เครื่อง DVD ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	
๑๙	โทรทัศน์สีจอแบน ๒๙ นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG	๑ เครื่อง	
๒๐	เครื่องทดสอบปฏิกิริยาพร้อมอุปกรณ์	๒ เครื่อง	
๒๑	รถจักรยาน ๒ ล้อ	๑๕ คัน	
๒๒	เครื่อง Projector พร้อมขาตั้ง	๑ เครื่อง	
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอบภาคทฤษฎี ประกอบด้วยหูฟัง เครื่องอ่านบัตรลงทะเบียน และคีย์บอร์ดพิเศษสำหรับการสอบ	๘ เครื่อง	
๒๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพพร้อม CPU ยี่ห้อ Compage	๕ เครื่อง	
รวม		๑๖๑ หน่วยนับ	